

NGHỊ QUYẾT số 5363

Các Quyền Lợi của Các Học Sinh Không Có Giấy Tờ Nhập Cư và Các Thủ Tục cho Cơ Quan Kiểm Soát Di Trú và Hải Quan (ICE) khi đến các trường

TƯỜNG THUẬT

A. Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Sở Học Chánh Portland cam kết cho sự thành công của mỗi học sinh trong mỗi trường học của chúng tôi. Nhiệm vụ của Sở Học Chánh Portland là vào cuối tiểu học, trung học cấp hai và trung học, mỗi học sinh theo tên sẽ đạt được hoặc vượt các tiêu chuẩn giáo dục và sẽ được chuẩn bị đầy đủ để làm ra các quyết định hữu ích trong đời sống. Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều có tiềm năng để thành đạt, và đó là trách nhiệm của sở học chánh để cung cấp cho mỗi học sinh cơ hội và hỗ trợ để các em đạt được tiềm năng cao nhất của mình.

B. Hội Đồng Quản Trị tin rằng sự an toàn về thể chất và tinh thần của tất cả trẻ em trong sở học chánh, và bảo đảm rằng các trường học của chúng tôi an toàn và lời cuốn đối với tất cả học sinh và gia đình của họ là tối quan trọng để các học sinh có thể đạt được thành tích. PPS không khoan dung bất cứ hình thức kỳ thị, quấy rối hoặc bắt nạt nào (4.30.060-P Chính Sách Chống Quấy Rối).

C. Môi trường an toàn và lời cuốn này sẽ bị rối loạn bởi sự hiện diện của nhân viên ICE vào trong các trường PPS với các mục đích bắt đi các học sinh hoặc gia đình của họ, hoặc thu thập thông tin về các học sinh và gia đình của họ.

D. Hội Đồng Quản Trị cũng tin rằng khả năng thành đạt của các học sinh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc các người trong gia đình của họ bị bắt giữ trong các cuộc ICE lùng bắt để học sinh không có người lớn giám sát chăm sóc cho họ, và sở học chánh cần có các chính sách và thủ tục để bảo vệ và chăm sóc cho các học sinh đó cho đến khi một người giám hộ hoặc người lớn được chỉ định khác được liên lạc, và tất cả các giáo viên, các quản trị viên và nhân viên cần được huấn luyện về các thủ tục đó.

NGHỊ QUYẾT

1. Bất kỳ Nhân Viên ICE nào có ý định xâm nhập bất cứ nơi nào trong Sở Học Chánh Portland trước hết phải đích thân thông báo cho Giám Đốc Sở Học Chánh và Tổng Cố Vấn Pháp Lý của sở học chánh về ý định của mình, với thông báo đầy đủ thời gian để Giám Đốc Sở Học Chánh và Tổng Cố Vấn Pháp Lý có thể thực hiện các bước để cung cấp sự an toàn tinh thần và thể chất của các học sinh và nhân viên.
2. Giám Đốc Sở Học Chánh và/hoặc Tổng Cố Vấn Pháp Lý được ủy quyền đòi hỏi các giấy tờ ủy nhiệm của nhân viên ICE, hỏi tại sao họ muốn vào trường, và giá trị pháp lý của các yêu cầu của họ.
3. Nhân viên ICE phải cung cấp giấy ủy quyền từ ICE chỉ thị họ vào sở học chánh và với mục đích gì.
4. Nhân viên Sở Học Chánh Portland không được hỏi về tình trạng nhập cư của học sinh hoặc các người trong gia đình của học sinh, và theo Luật Quyền Giáo Dục Gia Đình và Bảo Mật (FERPA) và luật liên quan, không được tiết lộ, không có sự đồng ý của cha mẹ, tình trạng nhập cư của bất cứ học sinh PPS nào hoặc thông tin cá nhân.
5. Trong thời hạn 90 ngày kể tiếp Giám Đốc Sở Học Chánh phải phát triển kế hoạch huấn luyện các giáo viên, quản trị viên và các nhân viên khác về cách đối phó với nhân viên ICE yêu cầu thông tin về các học sinh PPS và/hoặc muốn vào các trường học PPS. Kế hoạch này cũng bao gồm các thủ tục thông báo cho gia đình về những nỗ lực ICE thu thập thông tin về các học sinh và gia đình, và làm cách nào để hỗ trợ các học sinh có các người trong gia đình bị giam giữ bởi ICE. Kế hoạch này sẽ được thông báo cho tất cả các gia đình PPS trong tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.